
435. fundur framkvæmdanefndar búvörusamninga, 8. maí 2019, kl. 14.00 í fundarsal 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. 

 

Eftirfarandi aðilar sátu fundinn: 

Elísabet Anna Jónsdóttir ANR, Bryndís Eiríksdóttir ANR, Arnar Árnason formaður LK, Gunnar 

Þorgeirsson og Guðrún Sigríður Tryggvadóttir var í síma. Þá sátu fundinn Jón Baldur Lorange, 

framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvælastofnunar og Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri BÍ, sem 

áheyrnarfulltrúar.  

 

 

1. Innleiðing á bótum vegna ágangs álfta og gæsa. Breytingar á reglugerð. 

Framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvælastofnunar kynnir drög að reglugerðarbreytingu 

vegna ágangs álfta og gæsa.   

2. Álit umboðsmanns í tilefni af kvörtun um greiðslur vegna ullarnýtingar. 

Framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvælastofnunar greinir frá áliti umboðsmanns Alþingis er 

varðar greiðslur vegna ullarnýtingar. 

3. Umræða um breytingar á sauðfjársamningi. 

Breytingar á sauðfjársamningi ræddar. 

4. Ráðstöfun fjármagns á grundvelli 6. gr. samnings um starfsskilyrði nautgriparæktar, 

framleiðslujafnvægi.  

a) Formaður LK lagði fram minnisblað á fundi framkvæmdanefndar þann 27. mars 2019 er 

varðar 6. lið samnings um skilyrði nautgriparæktar, framleiðslujafnvægi. Erindi tekið til 

afgreiðslu. Engar athugasemdir. Erindi samþykkt. 

b) Framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands leggur fram erindi til framkvæmdanefndar 

dags. 6. maí 2019, umsókn um fjármagn af framleiðslujafnvægislið búvörusamninga. 

Erindi tekið til afgreiðslu. Engar athugasemdir. Erindi samþykkt. 

 

 

Ekki fleira bókað. 

Fundi slitið kl. 15.30 

 

 
 


